

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ต่อไป

๑. เรื่องการมีส่วนร่วม : ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างไม่ทางการ

๒. ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชน

ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ นายชำชური อาซามิง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ อบต.เกียร์ โดยนายก อบต.เกียร์ จะลงพื้นที่เชิงรุกอย่างไม่เป็นทางการ ลงพื้นที่ทุกหมู่ของตำบลเกียร์ พร้อมกำชับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยการลงพื้นที่จะสืลอดร่วมกับประชาชน พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนระหว่างการรอละลิตลอด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานของนายกและเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์ แล้วนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้เป็นนโยบายการดำเนินงานของนายก อบต.เกียร์ เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดแบบไม่เป็นทางการ และเป็นการสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงาน อบต.เกียร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม : ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา รวมทั้งตัวแทนประชาชน ในพื้นที่ตำบลเกียร์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของตามภารกิจของ อบต.เกียร์ ทั้งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเดือดร้อนทางด้านคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการประกอบอาชีพ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการได้รับฟังปัญหาของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.เกียร์ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุมากที่สุด

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการการดำเนินงาน : คณะผู้บริหาร ได้นำปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน โดยนำเข้าสู่วาระการประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งแนวทางให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และดำเนินการตามแนวทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมทั้งขับเคลื่อนตำบลเกียร์และองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้กำหนดลงพื้นที่จัดทำประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบต่อไป

ภาพถ่ายกิจกรรมการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และตัวแทนประชาชน เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และนำมาแก้ไขให้ตรงความต้องการของประชาชนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

